
 
รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลโนนพะยอม  

สมัยสามญั สมยัที ่4 ครัง้ที่ 1 
ประจ าป ีพ.ศ. 2566 

วันที่  27 เดอืน ธนัวาคม  พ.ศ.2566  เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม 

--------------------------- 
 

ผูม้าประชมุ        
ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายหลวด  โนนพะยอม ประธานสภาฯ หลวด  โนนพะยอม  
2 นายพีรพล  เวียงแก้ว รองประธานสภาฯ พีรพล  เวียงแก้ว  
3 นายสมดี  ศรีคุ้ม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 สมดี  ศรีคุ้ม  
4 นายสมบัติ  จงค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 สมบัติ  จงค า  
5 นายพั้ว  จันบัวลา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 พ้ัว  จันบัวลา  
6 นายปัญญา  ยางนอก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ปัญญา  ยางนอก  
7 นายกมล  กมลาไสย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 กมล  กมลาไสย  
8 นายนิวัฒน์  ตาเขียม   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   นิวัฒน์  ตาเขียม    
9 นายศุภัฒชัย  กองน้ า เลขานุการสภาฯ  ศุภัฒชัย  กองน้ า  

 
ผู้ไม่มาประชมุ   
1. นายอุทร  ที่รัก  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2  (ขออนุญาตลา)  
 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม   
ล าดับที ่ ชื่อ – สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

1 นายสมพร  กองกะมุด นายก อบต.โนนพะยอม สมพร  กองกะมุด  
2 นายบุญกอง  ผมเพ็ชร์ รองนายก อบต.โนนพะยอม บุญกอง  ผมเพ็ชร์  
3 นายสายันต์  ค าหอม รองนายก อบต.โนนพะยอม สายันต์  ค าหอม  
4 นายพิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต รองปลัด อบต. พิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต  
5 นายชยานนท์  อุปฮาต ผู้อ านวยการกองช่าง ชยานนท์  อุปฮาต  
6 นางพรรณี  ค าระกาย ผู้อ านวยการกองคลัง พรรณี  ค าระกาย  
7 นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ยุวรัตน์  ชอบค้า  
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
นายศุภัฒชัย  กองน้ า  -วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ  
(เลขานุการสภาฯ) สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 และตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง        
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 56 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้องมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่        
จึงจะเป็นองค์ประชุมซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล      
โนนพะยอม เข้าประชุมทั้งหมด 9 ท่าน ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกสภาทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมจะเปิดประชุม          
ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
จุดธุป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  

 
นายหลวด  โนนพะยอม  -สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม คณะผู้บริหาร 
(ประธานสภาฯ) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่ วนต าบลโนนพะยอม สมัยสามัญ สมัยที่  4  ครั้ งที่  1  ประจ าปี           
พ.ศ. 2566 

 

    -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
    ระเบียบ วาระท่ี 1  
 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ขอแจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ 
(ประธานสภาฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งมีก าหนดจัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่ 8-12 

มกราคม 2567 และตามที่ผมได้เข้าประชุมประจ าเดือนกับคณะผู้บริหาร
และพนักงานส่วนต าบล เป็นการเบื้องต้นคือทาง อบต.โนนพะยอม ได้ขอ
ความร่วมมือกับทางผู้น าชุมชนและสมาชิกสภาฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ขบวนแห่ ขอให้สมาชิกสภาฯพร้อมภรรยา เข้าร่วมเดินขบวนแห่ด้วย       
ในวันที่ 9 มกราคม 2567 ซึ่งขบวนของ อบต.โนนพะยอม เป็นขบวนที่ 7 
ส่วนรายละเอียดต่างๆ ทาง อบต.โนนพะยอม จะแจ้งท าหนังสือเชิญทุก
ท่านเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในวันที่ 3 มกราคม 2567 ผมจึงขอแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบครับ 

 
ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้มีการประชุมสภา 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม  2566 ซึ่งเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ส่งส าเนารายงานการประชุมฯ 
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านและ
พิจารณาตรวจดูรายละเอียด ในรายงานประชุมถูกต้องตามที่ได้ประชุมมา
หรือไม่และทบทวนดูว่ามีส่วนใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีข้อความใดที่
ยังไม่สมบูรณ์หรือจะแก้ไขเพ่ิมเติม ก็ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เพ่ือขอมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 

 
ประชมุสภาฯ   -ไม่มกีารเสนอแก้ไขเพิม่เตมิ 
 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ผมขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
(ประธานสภาฯ)   ต าบลโนนพะยอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566  

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ -มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
สมัยวสิามญั สมัยที่ 1 ครั้ง 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2566 ด้วยคะแนนเสยีง ดังนี้ 

    -มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
-รับรอง        จ านวน  8  เสียง 

    -ไม่รับรอง     จ านวน  -   เสียง 
    -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง(ประธานงดออกเสียง) 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ในล าดับต่อไปกระผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบ วาระท่ี 3  
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1 การขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตปุา
สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประกอบการรายงานค าขอตั้งบ
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการเงินอุดหนุน
ส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น และการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

 
นายหลวด  โนนพะยอม  -ในระเบียบวาระนี้ คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องจะแจ้งให้ที่
(ประธานสภาฯ)   ประชุมทราบหรือไม่ หากมีขอเชิญครับ 
 

 
/นายสมพร... 

 



-4- 
 
นายสมพร  กองกะมุด  -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน การขอใช้พ้ืนที่ของ
ส่วนราชการ(นายก อบต.)  หรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่ง 

พระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม        
เพ่ือประกอบการรายงานค าขอตั้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 รายการเงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ทางหลวงท้องถิ่น และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วย อบต.โนนพะยอม   
ได้มีการด าเนินการของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2568 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
-เงินอุดหนุนส าหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 
1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนพะยอม 
(สายทางแยกบ้านนายบุญ-สี่แยกโศกจาน) 
2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่ (สายทาง
หนองบกไปต าบลวังแสง) 
3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่า     
(สายทางบ่อขยะเดิม) 
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  5 บ้านหนองเต่า   
(สายทางบ่อขยะเดิม)   

 5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า   
(สายทางข้างโรงเรียน) 
6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  4 บ้านห้วยอ่ึง       
(สายทางไปวัดปุา) 
7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  3 บ้านห้วยค้อ      
(สายทางข้างวัดไปฝายน้ าล้น) 
8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนพะยอม 
(สายทางไปห้วยบั้งไฟ) 
9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองเบ็ญ    
(สายทางบ้านหนองเบ็ญ-ห้วยอึ่ง) 
-เงินอุดหนุนส าหรับสนับบสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 2 โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 
3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยค้อ โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 

 
 

/4)พัฒนาแหล่ง... 
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4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยอ่ึง โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 
5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยอ่ึง โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 
6) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนพะยอม โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 
7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนพะยอม โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 
8) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนพะยอม โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 
9) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองเต่า โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 
10) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนพะยอม โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 
11) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนพะยอม โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 
12) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนพะยอม โดยจัดหาติดตั้งโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ ตามบัญชีนวัตกรรม 
จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมรับทราบ เพ่ือจักได้
ด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายมนเขตปุา
สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติปุาสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในการของบประมาณดังล่าวข้างต้น 

นายหลวด  โนนพะยอม  -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ครับ หากไม่มีผมถือว่าสมาชิก
(ประธานสภาฯ)   สภาฯ ทุกท่านรับทราบและไม่ขัดข้องในการขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตปุาสงวนแห่งชาติ 
 

ที่ประชุมสภฯ   -รับทราบ/เป็นเอกฉันท์ 
 

3.2 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอม ตามนโยบายที่ไดแ้ถลงไวต้่อสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลโนน
พะยอม ประจ าปี 2566  

กระผมขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ประจ าปี 2566 ตามที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 และได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม  
2565  - กันยายน  2566  /เมื่อวันที่... 

 

/กระผมนายสมพร... 
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กระผมนายสมพร  กองกะมุด นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  โนนพะยอม ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล    
โนนพะยอม  ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล     โนนพะยอม เมื่อวันที่  5  มกราคม  2565 ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 และมาตรา  
58/5 วรรค 5 ที่ผ่านมานั้น เพ่ือให้การบริหารงานของคณะ
ผู้บริหารและการด าเนินกิจการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
โนนพะยอม เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

 กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566    ( ในช่วงเดือนตุลาคม  2565 – 
กันยายน  2566 ) ที่ผ่านมา  ดังนี้ 

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและการพัฒนา   
แหล่งน้ า 

ได้ด าเนินการก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนให้อยู่ ในสภาพดี  
สามารถอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกและ
เกิดความปลอดภัย  สร้างและบ ารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะให้อยู่ในสภาพดี 
คลอบคลุมและทั่วถึง   ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพ
และเพียงพอ  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าโดย
พัฒนาแหล่งน้ าเดิม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดสร้างและบ ารุงรักษาทางระบายน้ าให้แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน
ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ 
จ านวน  19โครงการ รวมเป็นเงิน  5,039,200 บาท และโครงการที่ตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่/ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 29 โครงการ  รวมเป็นเงิน 
9,788,148 บาท (รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ได้แจกให้กับ
สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว) 

 
 

 
/2.นโยบายดา้น... 
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2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ   
ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน  เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ       

ให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งเกิดกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับ
ประชาชนทุกระดับ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพ พัฒนาฝีมือของกลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพื่อสร้างรายได้และเป็นการสาน
ต่อชนรุ่นหลัง  สนับสนุนการลงทุนทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและพานิช
ยกรรม  การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 30,000 บาท  
ตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 โครงการ  งบประมาณ 50 ,000 บาท 
(รายละเอียดโครงการตามเอกสารทีไ่ด้แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว) 

 

3.  นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
ได้ด า เนินการส่ ง เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในต าบล        

โนนพะยอม  ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมตลอดชีวิต  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียน สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ ได้รับ
การศึกษา เรียนรู้ ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่เพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาเรียนรู้ของ
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล   โนนพะยอม  
รวมโครงการที่ตั้ งงบประมาณไว้  จ านวน 9 โครงการ รวมเป็นเงิน
งบประมาณ 3,59,334 บาท (รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ได้แจก
ให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว) 

 

4.  นโยบายด้านการสาธารณสขุและกีฬา 
ได้ด าเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างภูมิคุ้มกันด้าน

สุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ รณรงค์ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
และลดปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและการ
บริการด้านสุขภาพของกลุ่ม อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
โนนพะยอม  สนับสนุนการควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ โดยสร้างขีดความสามารถใน
การเฝูาระวัง  ปูองกัน  ควบคุม และดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เชื่อมโยงกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในชุมชนต าบลโนนพะยอม ได้เล่นกีฬาแต่ละประเภท ตามความ
เหมาะสมและถนัด  ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภททั้งใน
ต าบลและนอกต าบล สนับสนุนการจัดกีฬาแก่เด็กและเยาวชนในเขตต าบล  
เพ่ือเลี่ยงต่ออบายมุขและยาเสพติด  

 
 

/รวมโครงการ... 
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รวม โ คร งการที่ ตั้ ง ง บประมาณไว้  จ านวน  1  โ คร งกา ร             

รวมงบประมาณ  30,000 บาท และโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 1 โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณ  200,000 บาท 
(รายละเอียดโครงการตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว)  

 

5. นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตส านึก

สาธารณะ  ดูแล รักษา หวงแหน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ให้เป็นต าบลน่าอยู่ ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มุ่งสู่การลด
ภาวะโลกร้อน รวมโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ จ านวน 1 โครงการ      
รวมเป็นเงินงบประมาณ  30,000  บาท   

6.  นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร 
ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนพะยอม  ให้มีหลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี ( Good  Governance )  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ให้มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติ งานเ พ่ือการบริกา รสาธารณะให้ ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาติดตามและตรวจสอบการ
ท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม รวมถึงการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เพ่ือพัฒนาต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอมให้มีความเหมาะสมและรองรับการปฏิบัติราชการ  
รองรับการบริการประชาชน       เป็นสถานที่ใช้ประชุมและจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของต าบลโนนพะยอม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
เอกสารข่าว ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  รวมโครงการที่ตั้ง
งบประมาณไว้  จ านวน  79  โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ 
38,657,140 บาท และโครงการที่โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
10 โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ  2,270,648.80 บาท     

 
 
 
 

/กระผมและคณะ... 
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กระผมและคณะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพ่ือที่จะ
พัฒนาต าบลโนนพะยอมของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี    มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้มีความสุข
ในการด าเนินชีวิตขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลโนน
พะยอมของเราที่ได้น าเสนอรายงานมาทั้งหมด มีท่านใดสงสัย จะสอบถาม
หรือไม่ครับ 

นายหลวด  โนนพะยอม  มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
(ประธารสภาฯ) 
นายพั้ว  จันบัวลา  -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ทุกท่าน กระผมนาย
(สมาชิกสภา หมู่ 5)  พ้ัว จันบัวลา สามาชกสภาฯ หมู่ที่ 5 ขอสอบถามนโยบายด้านที่ 1  

โครงสร้างพ้ืนาน ล าดับที่ 41 ว่าได้มีการเบิกจ่ายโครงการแล้วหรือยังครับ
ในเอกสารบ่งบอกว่าผูกพัน 

นายสมพร  กองกะมุด  -ตามเอกสารรายละเอียดที่ได้แจกให้กับทุกท่าน ใช่ช่องของการเบิกจ่ายใน
(นายก อบต)   ส่วนของรายจ่ายเงินสะสม เป็นการผูกพันหรือการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  

เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  อบต.ต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป        
ซึ่ ง โครงการที่  41 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก         
บ้านหนองเต่า หมู่ 5 (สายทางหน้าโรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บ ารุง)  
ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันครับ จึงเป็นการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ไม่ทราบว่า
ท่านสมาชิกสภาฯ เข้าใจหรือไม่ครับ 

นายพั้ว  จันบัวลา  -รับทราบครับ 
(สมาชิกสภา หมู่ 5) 
นายหลวด  โนนพะยอม มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
(ประธารสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
นายหลวด  โนนพะยอม หากไม่มี ในวาระนี้เป็นการรายงานผลเพื่อทราบครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.2566-2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 

นายสมพร  กองกะมุด  -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือทราบ เสนอรายงานผลการติดตามและ     
(นายก อบต.) ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ.2565 
 
 

/ตามระเบียบ... 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินการตามแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เปฝูนระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ
รายงานพร้อมเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอม 

 

ดังนั้น ผมจึงขอรายงานและเสนอความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาในอนาคต 
(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

   (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน ก่อนเกิดเหตุ 
ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้
ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

   (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผล
อันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่    
โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษ
สุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์รณรงค์การ
ปูองกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย การรักษา   
   
 

/(1.3) ปัญหาประชาชน... 
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(๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนใน
ต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่า
ครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจนผู้มี
รายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา 
การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน
จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้  

   (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่มีการตรวจพบผู้ติดยา
เสพติด และเพ่ือเป็นการปูองกัน มีแนวทางการปูองกันโดยการลงพ้ืนที่
ค้นหา  การรณรงค์ปูองกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของ
ยาเสพติด  

   (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจากใน
ต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนน
ดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจร
ไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนว
ทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ 
พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  

 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะ

เห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้าน
การศึกษา  สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการ
สังคม การเกษตร เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทาง
คมนาคมขนส่ ง /ไฟฟูา/น้ าประปา /แหล่ งน้ า เ พ่ื อ อุป โภค–บริ โภค            
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้าน
ต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก       
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการ
จัดการได ้

(๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน ตัวแทนส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

/(2.3) ผลจากการ... 
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(๒.๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและ
ครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่
ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย 
หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่ เส้นทางคมนาคมยังไม่
ครบ 

 

ผมจึงขอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
ได้รับทราบ ส่วนรายละเอียดนั้น ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เป็นผู้เสนอต่อสภา ครับ 

 

นายหลวด  โนนพะยอม   ขอเชิญครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียดครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาว 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ยุวรัตน์  ชอบค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ขอน าเสนอ

รายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2566-2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ได้น าเสนอตาม
เล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-
2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน  36 หน้า) 
สว่นที ่ ๑  บทน า      หนา้ 1-7 
1.   ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล    
2.   วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล    
3.   ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     
4.   เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     
5.   ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
ส่วนที่  ๒  การติดตามและประเมินผล   หน้า 8-20 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

    ตารางเปรียบเทียบจ านวนโครงการ        
   สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   

สว่นที ่ 3  ผลการวเิคราะหก์ารตดิตามและประเมนิผล หนา้ 21-33 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 1.2 ข้อมูลสภาทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 1.4 ยุทธศาสตร์ 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 2.2 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  -แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 3.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

-แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ของ อบต. 

 
สว่นที ่ 4  สรปุผล ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ  หนา้ 34-36 

    สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ในภาพรวม 
    -ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    -ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 
    -ปัญหาและอุปสรรค 
    -ข้อเสนอแนะ 

ภาคผนวก 
1.ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ที่  556/2565  ลงวันที่ 
26 ตุลาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 

 2.รายงานระบบ e-Plane 
 ที่ได้น าเสนอรายงานมาท้ังหมด มีท่านใดสงสัย จะสอบถามหรือไม่ค่ะ 
นายหลวด  โนนพะยอม มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ 
(ประธารสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ ไม่มี 
นายหลวด  โนนพะยอม หากไม่มี ในวาระนี้เป็นการรายงานผลเพื่อทราบครับ 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ/พิจารณา 
นายหลวด  โนนพะยอม  4.1 ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนแบบ 

กระจก) (ส านักปลัด/งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

/ขอเชิญท่าน... 
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-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง
รายละเอียด 
 

นายสมพร  กองกะมุด  -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการ          
(นายก อบต.) ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567 

รายละเอียดดังนี้ 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 
ค าชี้แจงเดิม 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งบลงทุน  
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 
งบประมาณตั้งไว้  11,000  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จ านวน 2 ตู้  
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีชั้นภายใน 2 ชั้น 
-มีกุนแจล๊อค 
-มีขนาด 18x40x87 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
-วัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
-เนื่องจากส านักงบประมาณมิได้ก าหนดราคามาตรฐานไว้ จึงจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด (ส านักปลัด) ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หน้า 89/115 
ค าชีแ้จงใหม ่
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
งบลงทุน  
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 
งบประมาณตั้งไว้  11,000  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จ านวน 2 ตู้ 
 มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีชั้นภายใน 2 ชั้น 
-มีกุนแจล๊อค 
-มีขนาด 118x40x87 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 

 
/-มีขนาด... 
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-วัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
-เนื่องจากส านักงบประมาณมิได้ก าหนดราคามาตรฐานไว้ จึงจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด  (ส านักปลัด) 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่จะให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผมขอเชิญท่านปลัด อบต. ในฐานะ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณได้แจ้งข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ให้สภาฯ        
ได้รับทราบครับ 

นายพิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรางเกียรติทุกท่าน กระผมนาย      
(รองปลัด อบต.)   พิเชษฐศักดิ์  สุระประจิต รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. 

และในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ กระผมขอแจ้งระเบียบและข้อกฎหมาย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียด
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายรายจ่าย ดังนี้  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะปริมาณงาน คุณภาพ
เปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น และขอเป็นการชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเสนอ
ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรยจ่ายในงบลงทุน ในทุก
ญัตติที่ท่านนายก อบต.ได้เสนอยื่นต่อสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติขอ 
(ประธานสภาฯ) อนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการจัดซื้อตู้
เอกสารบานเลื่อนแบบกระจก (ส านักปลัด/งานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม  จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ     จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ   จ านวน    -    เสียง 
 -งดออกเสียง   จ านวน  1 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
 

/4.2 ญัตติเพ่ือพิจารณา... 
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4.2 ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนแบบ
กระจก) (ส านักปลัด/งานการรักษาความสงบภายใน) 

-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง
รายละเอียด 
 

นายสมพร  กองกะมุด  -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการ          
(นายก อบต.) ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2567 

รายละเอียดดังนี้ 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 
ค าชี้แจงเดิม 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน  
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 
งบประมาณตั้งไว้  11,000  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จ านวน 2 ตู้       
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีชั้นภายใน 2 ชั้น 
-มีกุนแจล๊อค 
-มีขนาด 18x40x87 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
-วัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
-เนื่องจากส านักงบประมาณมิได้ก าหนดราคามาตรฐานไว้ จึงจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด (ส านักปลัด) 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 หน้า 47/115 
ค าชี้แจงใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบลงทุน  
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 
งบประมาณตั้งไว้  11,000  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

/เพื่อจ่ายเป็น... 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จ านวน 2 ตู้       
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีชั้นภายใน 2 ชั้น 
-มีกุนแจล๊อค 
-มีขนาด 118x40x87 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
-วัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
-เนื่องจากส านักงบประมาณมิได้ก าหนดราคามาตรฐานไว้ จึงจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด  (ส านักปลัด) 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติขอ 
(ประธานสภาฯ) อนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในการจัดซื้อตู้
เอกสารบานเลื่อนแบบกระจก (ส านักปลัด/งานรักษาความสงบภายใน)    
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม  จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ     จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ   จ านวน    -    เสียง 
 -งดออกเสียง   จ านวน  1 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 

4.3 ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนแบบ
กระจก) (กองคลัง/งานบริหารงานคลัง) 
-ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้ชี้แจง
รายละเอียด 
 

นายสมพร  กองกะมุด  -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการ          
(นายก อบต.) ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 

รายละเอียดดังนี้ 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 
 
 
 
 

/ค าชีแ้จงเดมิ... 
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ค าชี้แจงเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน  
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 
งบประมาณตั้งไว้  11,000  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จ านวน 2 ตู้      
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีชั้นภายใน 2 ชั้น 
-มีกุนแจล๊อค 
-มีขนาด 18x40x87 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
-วัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
-เนื่องจากส านักงบประมาณมิได้ก าหนดราคามาตรฐานไว้ จึงจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด (กองคลัง) 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 หน้า 40/115 
ค าชี้แจงใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง 
 งบลงทุน  
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 
งบประมาณตั้งไว้  11,000  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จ านวน 2 ตู้      
มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีชั้นภายใน 2 ชั้น 
-มีกุนแจล๊อค 
-มีขนาด 118x40x87 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
-วัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
-เนื่องจากส านักงบประมาณมิได้ก าหนดราคามาตรฐานไว้ จึงจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด  (กองคลัง) 
 
 
 
 

/นายหลวด... 
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นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติขอ 
(ประธานสภาฯ) อนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ในการจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนแบบกระจก (กองคลัง/งานบริหารงานคลัง)             
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม  จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ     จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ   จ านวน    -    เสียง 
 -งดออกเสียง   จ านวน  1 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 

4.4 ญัตติเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานทึบ) 
(กองคลัง/งานบริหารงานคลัง) 

นายสมพร  กองกะมุด  -ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการ          
(นายก อบต.) ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 

รายละเอียดดังนี้ 
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 
ค าชี้แจงเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน  
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานทึก 
งบประมาณตั้งไว้  19,500  บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานทึบ จ านวน 3 ตู้  มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีแผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น 
-มีมือจับชนิดบิด 
-มีขนาด 91x45x18 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
 
 

/-วัสดุมีความ... 
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-วัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
-เนื่องจากส านักงบประมาณมิได้ก าหนดราคามาตรฐานไว้ จึงจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด (กองคลัง) 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 หน้า 40/115 
ค าชี้แจงใหม ่
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน  
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์  
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน  
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานทึบ 
งบประมาณตั้งไว้  19,500  บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานทึบ จ านวน 3 ตู้ มีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีแผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 3 แผ่น 
-มีมือจับชนิดบิด 
-มีขนาด 91x45x183 ซม. (กว้างxยาวxสูง) 
-วัสดุมีความคงทนแข็งแรง 
-เนื่องจากส านักงบประมาณมิได้ก าหนดราคามาตรฐานไว้ จึงจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด  (กองคลัง) 

นายหลวด  โนนพะยอม  ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม ได้เสนอญัตติขอ 
(ประธานสภาฯ) อนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ได้อภิปราย  

ที่ประชุมสภาฯ  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม  -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดโครงการข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ในการจัดซื้อตู้ เหล็กแบบ 2 บานทึบ) (กองคลัง/งานบริหารงานคลัง)             
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
มีสมาชกิสภาฯ เข้าประชุม  จ านวน   9    คน 
-อนุมัติ     จ านวน   8    เสียง 

  -ไม่อนุมัติ   จ านวน    -    เสียง 
 -งดออกเสียง   จ านวน  1 เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
 

/4.5 ญตัตขิออนมุัต.ิ.. 
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4.5 ญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2567     

นายหลวด  โนนพะยอม  -ต่อไปเป็นการเสนอญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ดังนั้นก่อนที่จะมี
(ประธานสภาฯ)   การเสนอญัตติผมขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดสถานะ 

การเงินการคลังและเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
และข้ อ ระ เบี ยบ  กฎหมายที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกับการ ใช้ จ่ าย เ งิ นสะสม              
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ขอเชิญครับ 
 

นางพรรณ ี ค าระกาย  -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางพรรณ
(ผู้อ านวยการกองคลัง)  ค าระกาย ผู้อ านวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียดยอดเงินสะสมที่ 

สามารถน าไปใชได้ตามรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนต าบล       
โนนพะยอม ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ดังนี้ 
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 27 
ธันวาคม 2566  จ านวน  36,334,141.83 บาท 
หัก  หนี้สิน ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566  จ านวน 3,992,504.04 บาท         
      เงินทุนสรองเงินสะสม ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566  จ านวน  
17,092,234.52 บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566  
จ านวน  15,249,403.27 บาท 
หัก  รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและ      
ที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สิน  จ านวน 1,385,620.00 
บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 27 
ธันวาคม 2566  จ านวน  13,863,783.27 บาท 
หัก  ส ารองตามระเบียบฯ  จ านวน  11,047,216.35  บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตาม
ระเบียบฯและเงินสมทบคงเหลือข้ันต่ าตามระเบียบฯ จ านวน  
2,816,566.92 บาท 
บวก  รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม  
จ านวน  30,570.00 บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2566 จ านวน  
17,092,234.52 บาท 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 26 
ธันวาคม 2566  จ านวน  19,939,371.44 บาท 
หัก  เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ า  จ านวน  5,000,000 บาท 
ดังนั้น คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  จ านวน  
14,939,371.44 บาท 
 

/นายพเิชษฐศักดิ ์... 
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นายพเิชษฐศักดิ ์ สรุะประจติ -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนาย       
(รองปลัด อบต.)   พิเชษฐศักดิ์ สุระประจิต รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.    

ขอแจ้งระเบียบบเกี่ยวกับเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8 เงินสะสม 
ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อไข ดังต่อไปนี้   
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 (2) ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้นบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารรภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด่นบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ า
กว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ าก่าห้าล้านบาท 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หาก
ภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยน าเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือด าเนินงานในส่วนที่เหลือได้  
 

 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 
 

มติที่ประชุมสภาฯ  -รับทราบ 
4.5 ญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2567  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
นายหลวด  โนนพะยอม         -ต่อไปขอเชิญท่านนายก อบต ได้ยื่นญัติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี 
(ประธานสภาฯ)                  งบประมาณ พ.ศ.2567 ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้สภาฯ ทราบตามญัตติ

ที่ได้แจกให้สภาฯ พิจารณาแล้ว  
 

/นายสมพร... 
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นายสมพร  กองกะมุด  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนต าบล   
(นายก อบต.)   โนนพะยอม ครั้งที่ 1ประจ าปีงบประมาณ 2567 เนื่องจากองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลโนนพะยอมได้รับหนังสือร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน กองช่างจึงได้ออกพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลเพ่ือพิจารณา
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยของประชาชนตามความจ าเป็น        
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมจึงขอเสนอโครงการที่ยังไม่มี
งบประมาณในการด าเนินการ  ดังนี้ 
1. โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน จากบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 
ถึงโรงเรียนประชารัฐพัฒนา 
รายละเอียดโครงการ 

ขุดวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ขนาดท่อพีวีซี ขนาด 1.5 นิ้ว 
ระยะทางยาว 1,500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 หน้า 13 ล าดับที่ 20 ) 

 

นายหลวด โนนพะยอม  -ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมได้เสนอยื่นญัตติการใช้
(ประธานสภาฯ)   จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วน 

ต าบลโนนพะยอม เพ่ือด าเนินโครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน 
จากบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 ถึงโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาฯ ได้อภิปราย 

ที่ประชุม  -ไม่มีสมาชิกสภาฯ อภิปราย  
นายหลวด  โนนพะยอม -ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ)  
 

นายหลวด  โนนพะยอม -ขอมติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)  พ.ศ. 2567 เพ่ือด าเนินโครงการขยายเขตวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน     

จากบ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 1 ถึงโรงเรียนประชารัฐพัฒนา โปรดยกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุมสภาฯ -ลงมติอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2567 ด้วยมติเสียงข้างมาก  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
-อนุมัติ     จ านวน  8  เสียง 

  -ไม่อนุมัติ   จ านวน    -   เสียง 
  -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 

4.6 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล      
โนนพะยอม เรื่อง  การจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563          
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567  
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นายหลวด  โนนพะยอม  ก่อนที่ฝุายบริหารจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล      
(ประธานสภาฯ) โนนพะยอม ขอให้เลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีก

ครั้ง ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมและผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา 
อบต.ในวันนี้ได้รับทราบถึงขั้นตอนระเบียบในการประชุมสภาฯ อบต.  

 

นายศุภัฒชัน  กองน้ า  -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามระเบียบ
(เลขานุการสภาฯ)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 3 ญัตติ  ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุม
สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

ที่ประชุมสภา อบต.  รับทราบ 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  -สมาชิกสภาฯ ทุกท่านคงเข้าใจในระเบียบการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(ประธานสภาฯ) แล้ว ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมว่าให้มีการพิจารณาในร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เป็นสามวาระรวดเดียว ขอเชิญสมาชิกสภาฯ 
โปรดยกมือเหนือศรีษะลงมติครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  -ลงมติเห็นชอบในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล     
โนนพะยอม เป็นสามวาระรวดเดียว ด้วยมติเสียงข้างมาก  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
-เห็นชอบ   จ านวน  8  เสียง 

  -ไม่เห็นชอบ   จ านวน    -   เสียง 
  -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 
นายหลวด  โนนะยอม   ล าดับต่อไปผมจะให้ทางนายก อบต.โนนพะยอม ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
(ประธานสภาฯ) องค์การบริหารส่วนต าบล ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติขอความ

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่อง        
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ.2567 ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้  สภาฯ ทราบตามญัตติที่ได้แจกให้
สภาฯ พิจารณาแล้ว  วาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) 

 

นายสมพร  กองกะมุด  -ข้ าพเจ้ าขอ เสนอญัตติ ให้ ความเห็นชอบร่ า งข้ อบัญญัติ องค์การ                
(นายก อบต.)   บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 

2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 โดมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
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หลักการ 
 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบัญญัติว่าด้วย การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2563 เพ่ือก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
(แก้ ไข เ พ่ิม เติ มบัญชี อัตราค่ า ธ รรม เนี ยมท้ า ยข้ อบัญญั ติ )  โ ดยที่
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข .ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2560 ประกอบกับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้อง
ท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ในเรื่อง การรักษาความสะอาดของ
ถนน สะพาน น้ า ทางเดินสาธารณะ รวมทั้งการจัดการสิ่งปฏิกูลและมอ
ลฝอย ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอยตามอัตราที่ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่นซึ่ง ไม่เกินอัตราที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

 

เหตุผล 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอม เพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและเพ่ือให้
เกิดความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งมีหลักเกณฑ์และแนว
ทางการบริหารจัดการในการจัดระเบียบเพื่อการเก็บ ขน และการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย โดยที่พระราชบัญญ ติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้ จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บและ
ก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท 
เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน สมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ 

นายหลวด  โนนพะยอม   ในวาะนี้มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ)   
ที่ประชุมสภา อบต.  ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควร 
นายหลวด  โนนพะยอม   ที่ประชุมสภา อบต.ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล        
(ประธานสภาฯ)   โนนพะยอม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไข              

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567  เป็นเวลาพอสมควร มีสมาชิกสภา อบต.
ท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติ
ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมเสนอหรือไม่ 

/มตทิี่ประชุม... 
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มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต. อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน 9 ท่าน และที่ประชุม
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติม        
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้  
-รับหลักการ    จ านวน  8  เสียง 

  -ไมร่ับหลักการ     จ านวน    -   เสียง 
  -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
นายหลวด  โนนพะยอม -ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ) ส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
นายหลวด  โนนพะยอม  สาระส าคัญ 
(ประธานสภาฯ)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 3 ญัตติ ข้อ 45 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 -ขอเชิญสมาชิกสภาฯ แปรญัตติที่ทางนายก อบต.โนนพะยอม ได้เสนอ
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่องการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567   
ขอเชิญครับ 

 

นายหลวด  โนนพะยอม เมื่อที่ประชุมไมม่ีการแปรญัตติและไมม่ีมติเป็นอย่างอ่ืนเป็นอันว่า ในวาระท่ี 
(ประธานสภาฯ) สอง (ขั้นแปรญัตติ) ที่ประชุมได้ยืนยันร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนพะยอม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 ตามร่างเดิม 
-เสนอให้พิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
พะยอม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 ในวาระที่ 3 (ขั้นลงมติ) ในการประชุมครั้งนี้
ตามล าดับต่อไป 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 

/วาระที ่3... 
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วาระที ่3 ขัน้พจิาณาเหน็ชอบร่างข้อบัญญตัิข้อบญัญัตอิงค์การบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม เรื่อง การจัดการ
สิง่ปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) พ.ศ.2567    
 
นายหลวด  โนนพะยอม การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม         
(ประธานสภาฯ) เรื่อง การจัดการสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติม        

(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 
สาระส าคัญ 

 -ในวาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ)  ไม่มีการแปรญัตติและที่ประชุมลงมติให้
ยืนยัน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  เรื่อง  การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 ตามร่างเดิม 
และให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระท่ีสาม (ข้ันลงมติ) ต่อไป 

ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติ หรือไม ่

-จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอม  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 หรือไม ่
-ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาลงมติให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอม  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 

มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติใหต้ราเปน็ขอ้บญัญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม  เรือ่ง  การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2563  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2567       
ด้วยมติเสียงข้างมาก ดังนี้  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
เห็นชอบ    จ านวน  8  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ     จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 
4.7 ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล     

โนนพะยอม เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2567 
 

วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) 
นายหลวด  โนนพะยอม         -ขอเชิญท่านนายก อบต. ได้เสนอญัตติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ
(ประธานสภาฯ)                  บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2567  

พร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นให้  สภาฯ ทราบตามญัตติที่ได้แจกให้สภาฯ   
พิจารณาแล้ว  
 
 
 

/นายสมพร... 
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นายสมพร  กองกะมุด  ข้ าพ เ จ้ าขอ เสนอญัตติ ให้ คว าม เห็ นชอบร่ า งข้ อบัญญัติ อ งค์ กา ร                
(นายก อบต.)   บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 

2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 โดมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
หลักการ 
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา พ.ศ.2567 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการระบบประปาที่อยู่
ในความรับผิดชอบให้เป็นไปโดยมีปรสิทธิภาพ 
เหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 71 ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือบังคับใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหืออ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ
และก าหนดโทษปรับผู้ฝุาฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพัน
บาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน และเพ่ือให้การบริหาร
กิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนพะยอม สามารถให้บริการประชาชนขั้นพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ สมควรให้มีการยกเลิกข้อบังคับต าบลเดิมและให้
มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่อง การบริหารกิจการ
ประปา พ.ศ.2567 จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

นายหลวด  โนนพะยอม   ในวาะนี้มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
(ประธานสภาฯ)   
ที่ประชุมสภา อบต.  ได้พิจารณาเป็นเวลาพอสมควร 
นายหลวด  โนนพะยอม   ที่ประชุมสภา อบต.ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล        
(ประธานสภาฯ)   โนนพะยอม เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2567 

เป็นเวลาพอสมควร มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะ อภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี
ท่านใดอภิปราย ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.
2567 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอมเสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุมสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต. อยู่ในห้องประชุมสภาฯ จ านวน 9 ท่าน และที่ประชุม
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2567 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้  
-รับหลักการ    จ านวน  8  เสียง 

  -ไมร่ับหลักการ     จ านวน    -   เสียง 
  -งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 

 
/นายหลวด... 
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นายหลวด  โนนพะยอม -ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
(ประธานสภาฯ) ส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2567      

วาระท่ี 2 (ขั้นแปรญัตติ) 
วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ 
นายหลวด  โนนพะยอม  สาระส าคัญ 
(ประธานสภาฯ)   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 3 ญัตติ ข้อ 45 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสาม
วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่
สองนั้นให้ที่ประชุมสภท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

 -ขอเชิญสมาชิกสภาฯ แปรญัตติที่ทางนายก อบต.โนนพะยอม ได้เสนอ
ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม เรื่อง การบริหาร
กิจการประปา พ.ศ.2567 ขอเชิญครับ 

 

นายหลวด  โนนพะยอม เมื่อที่ประชุมไมม่ีการแปรญัตติและไม่มีมติเป็นอย่างอ่ืนเป็นอันว่า ในวาระท่ี 
(ประธานสภาฯ) สอง (ขั้นแปรญัตติ) ที่ประชุมได้ยืนยันร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนพะยอม เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2567 ตามร่างเดิม 
-เสนอให้พิจารณาลงมติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
พะยอม เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2567 ในวาระที่ 3        
(ขั้นลงมติ) ในการประชุมครั้งนี้ตามล าดับต่อไป 
 

นายหลวด  โนนพะยอม  -ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) 
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 
วาระที ่3 ขัน้พจิาณาเหน็ชอบร่างข้อบัญญตัิข้อบญัญัตอิงค์การบรหิารสว่นต าบลโนนพะยอม เรื่อง การบรหิาร
กิจการประปา พ.ศ.2567 
 

นายหลวด  โนนพะยอม การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม         
(ประธานสภาฯ) เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2567 ในวาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 

สาระส าคัญ 
 -ในวาระที่สอง (ขั้นแปรญัตติ)  ไม่มีการแปรญัตติและที่ประชุมลงมติให้

ยืนยัน ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  เรื่อง  การจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2567 ตามร่างเดิม 
และให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระท่ีสาม (ข้ันลงมติ) ต่อไป 

 

/ในการพิจารณา... 
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ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติ หรือไม ่

-จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนพะยอม  เรื่อง  การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2567 หรือไม ่
-ขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาลงมติให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนพะยอม  เรื่อง  การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2567 

มติที่ประชุมสภาฯ  ลงมติ ให้ ต ร า เป็ นข้อบัญญัติ องค์ การบริหารส่ วนต าบลโนนพะยอม                     
เรื่อง   การบริหารกิจการประปา พ.ศ.2567 ด้วยมติเสียงข้างมาก ดังนี้  
-มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จ านวน  9  คน 
เห็นชอบ    จ านวน  8  เสียง 

  ไม่เห็นชอบ     จ านวน    -   เสียง 
  งดออกเสียง   จ านวน    1   เสียง (ประธานงดออกเสียง) 
 
ระเบยีบวาระที ่ 5  เรื่องอืน่ๆ (ถ้ามี) 

5.1 การจัดโครงการเวทีประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 /2567 

นายหลวด  โนนพะยอม  -สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานสภาฯ) ซึ่งการซักถามจะให้ทางสมาชิกสภาฯ ซักถามแล้วจะให้ทางคณะผู้บริหารได้

ตอบข้อซักถามพร้อมกันรวดเดียวในทุกค าถาม เชิญครับ 
นายสมบัติ  จงค า -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
(ส.อบต.หมู่ 3) ทุกท่าน กระผมขอติดตามงานโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าของหมู่ที่ 3 

บ้านห้วยค้อ ครับว่าอยู่ในขั้นตอนใดครับ 
นายสมพร  กองกะมดุ -โครงการวางท่อระบายน้ าของแต่ละหมู่บ้านในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการ 
(นายก อบต.) สรรหาผู้รับจ้างเพ่ือมาท าสัญญาจ้างด าเนินงานครับ 
นางสาวยุวรัตน์  ชอบค้า -เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) ทุกท่าน ดิฉันขอออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีประชาคม 

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-257) ฉบับทบทวนครั้งที่ 
1/2567เพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วต าบลโนนพะยอม ทั้ง 
10 หมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมและมีโอกาสในการก าหนดประเด็นการพัฒนา 
เสนอปัญหา ความต้องการ โครงการพัฒนา เพื่อน าไปจัดท าเป็นแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุก
หมู่บ้าน เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการและสามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งจะจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน โดยจะเริ่มออกแผนก าหนดการลงพ้ืนที่
ประชาคมในห้วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดังนั้น ดิฉันจึง
ขอให้ท่านได้แจ้งสถานที่ที่สะดวกในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านของ
แต่หมู่บ้านด้วยค่ะ ขออนุญาตเรียงล าดับดังนี้ 

/หมู่ที่ 1... 
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    หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่  ใช้สถานที่ใดเป็นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
นายสมด ี ศรคีุ้ม   -หมู่ที่ 1  ใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้านเป็นสถานที่ในการประชุมประชาคม       
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)   หมู่บ้านครับ 
นางสาวยวุรตัน ์ ชอบค้า  หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไร่  ใช้สถานที่ใดเป็นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
นายสมด ี ศรคีุ้ม -กระผมขออนุญาตตอบแทนสามาชิกหมู่ที่ 2 ครับ หมู่ที่ 2 ใช้ศาลาวัด      
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) ธงไชย เป็นสถานที่ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านครับ 
 

นางสาวยวุรตัน ์ ชอบค้า  หมู่ที่ 3 บ้านห้วยค้อ ใช้สถานที่ใดเป็นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
นายสมบตั ิ จงค า  -หมู่ที่ 3  ใช้ศาลาวัดโคกกรวดเป็นสถานที่ในการประชุมประชาคม          
(ส.อบต.หมู่ที่ 3)   หมู่บ้านครับ 
นางสาวยวุรตัน ์ ชอบค้า  หมู่ที่ 4 บ้านห้วยอึ่ง ใช้สถานที่ใดเป็นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
นายศภุฒัชยั  กองน้ า  -หมู่ที่ 4  ใช้ศาลาวัดศรีชมชื่นเป็นสถานที่ในการประชุมประชาคม          
(ส.อบต.หมู่ที่ 4)   หมู่บ้านครับ 
นางสาวยวุรตัน ์ ชอบค้า  หมู่ที่ 5 บ้านหนองเต่า ใช้สถานที่ใดเป็นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
นายพัว้  จนับวัลา  -หมู่ที่ 5  ใช้ศาลาประชาคมเป็นสถานที่ในการประชุมประชาคม          
(ส.อบต.หมู่ที่ 5)   หมู่บ้านครับ 
นางสาวยวุรตัน ์ ชอบค้า  หมู่ที่ 6,8,10 บ้านโนนพะยอม ใช้สถานที่ใดเป็นที่ประชุมประชาคม     
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) หมู่บ้าน 
นายกมล  กมลาไสย  -หมู่ที่ 6,8,10 ใช้ศาลาวัดเจริญวารีเป็นสถานที่ในการประชุมประชาคม          
(ส.อบต.หมู่ที่ 8)   หมู่บ้านครับ 
นางสาวยวุรตัน ์ ชอบค้า  หมู่ที่ 7 บ้านหนองเต่า ใช้สถานที่ใดเป็นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
นายพรีพล  เวยีงแกว้  -หมู่ที่ 7  ใช้ศาลากลางบ้านเป็นสถานที่ในการประชุมประชาคม     
(ส.อบต.หมู่ที่ 7)   หมู่บ้านครับ 
นางสาวยวุรตัน ์ ชอบค้า  หมู่ที่ 9 บ้านหนองเบ็ญ ใช้สถานที่ใดเป็นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
นายนวิฒัน ์ ตาเขยีม  -หมู่ที่ 9  ใช้ศาลากลางบ้านเป็นสถานที่ในการประชุมประชาคม             
(ส.อบต.หมู่ที่ 9)   หมู่บ้านครับ 
 

นายหลวด  โนนพะยอม -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือปัญหาที่จะเสนอเพ่ิมเติม  
(ประธานสภาฯ) ขอปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้ 
 
 
 
 

/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)                                    ผู้บันทึกรายงานการ
ประชุม 
                                                      (นายศุภัฒชัย  กองน้ า) 
                                                เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
    
 
คณะกรรมการสามัญประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม  ชุดตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 ถูกต้องแล้ว  

 
 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายสมดี  ศรีคุ้ม) 
   
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสมบัติ  จงค า) 
   
 

 
 
 

การรับรองรายงานการประชุม 
............................................................................................................................. ....................................... 
.................................................................................................................................................................   
 
 

 (ลงชื่อ)  
                                              (นายหลวด  โนนพะยอม) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนพะยอม 
 
 
 
 
  
 
 
 

 



 
     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


